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“สุชัชวีร” ชมแผนฟ้ืนฟู ขสมก. ชวยอัพเกรดคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ เชารถเมลไฟฟ าชวยแกปัญหา PM 2.5คา

โดยสารราคาถูก วอนอยาทอดทิง้รถเมลไทย เรงยกระดับใหบริการเขาถึงทุกชนชัน้ พรอมแนะตองใหความสําคัญ

พนักงาน ขสมก.ทุกคน

ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และอดีตกรรมการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยถึงแผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม) วา จากแนวทางที่

กระทรวงคมนาคม และ ขสมก.ไดดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟู ขสมก.ที่ในขณะน้ีอยูระหวางการเตรียมเสนอคณะรัฐ

มนตรี (ครม.) พิจารณานัน้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ ขสมก. พรอมยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล จากการใชบริการระบบขนสงสาธารณะ

โดยเฉพาะอัตราคาโดยสาร 30 บาทตลอดวันที่จะชวยลดคาใชจายในการเดินทางของประชาชน นอกจากน้ี ยังรวม

ไปถึงในสวนของการเชารถเมลไฟฟ าปรับอากาศ ที่นอกจากจะอํานวยความสะดวกในการเดินทางแลว ยังชวยลด

ปัญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือฝ ุนละออง PM 2.5 เน่ืองจากรถที่ ขสมก.นําใหมาบริการในปัจจุบันมีสภาพเกา

สงผลใหในแตละปีมีคาใชจายในการซอมบํารุงมหาศาล นําไปสูการเป็นหน้ีสะสมมูลคากวา 1.27 แสนลานบาท

ขณะเดียวกันหาก ขสมก.สามารถดําเนินการไดตามแผนฟ้ืนฟูนัน้ ในสวนของเสนทางการเดินรถ จะมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ไมทับซอน สงผลใหผูโดยสารไมตองรอรถเมลนาน พรอมทัง้บริหารจัดการในการใหบริการผูโดยสารอยาง
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เหมาะสม เน่ืองจากที่ผานมารถเมล ขสมก. มีการเดินรถในเสนทางระยะยาวมากเกินไป ไมสอดคลองกับจํานวนผู

โดยสาร กลาวคือ ในชวงตนทางและปลายทางจะมีผูโดยสารไมมากนัก แตในระยะทางกลับมีผูโดยสารหนาแนน

“เราตองไมทิง้รถเมล และรถเมลไมควรถูกทอดทิง้ เพราะถือเป็นการเดินทางหลักใน กทม. มีสัดสวน 33% รองลง

มา คือ รถยนตอยูที่ 30% และระบบรางหรือรถไฟฟ าอยูที่ 5-6% เทานัน้ ดังนัน้สิ่งสําคัญ คือ จะตองพัฒนาและยก

ระดับการใหบริการรถเมล เพื่อใหทุกคนและทุกชนชัน้ไดนัง่ใชบริการ ทุกคนตองเขาถึงได อยาคิดวารถเมลเป็นของ

คนจน แตตองคิดวาทุกคนนัง่ได อาจจะนัง่รถเมลมาตอรถไฟฟ าหรือระบบขนสงอื่น ลดการใชรถยนตสวนตัว เพราะ

สิ่งสําคัญที่สุด คือ จะสามารถชวยแกไขปัญหาจราจรได ” ศ.ดร.สุชัชวีร กลาว

ศ.ดร.สุชัชวีร กลาวตออีกวา นอกจากน้ี สิ่งสําคัญที่ ขสมก. ไมควรมองขาม คือ บุคลากรหรือพนักงานของ ขสมก.

ทัง้พนักงานขับรถกระเป ารถเมลรวมถึงพนักงานสวนอื่นๆที่จะตองดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมควรมอง

ที่ประชาชนเพียงอยางเดียวเพื่อใหการฟ้ืนฟู ขสมก.ในครัง้น้ีมีประสิทธิภาพสูงที่สุด


